

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๗(๒๓)



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด,

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๑๑๐๗๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ผ่านกลไกศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชนทุกมิติด้วยการนำฐานข้อมูลจากระบบ ThaiQM มาสนับสนุนการขับเคลื่อนแบบบูรณาการร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ นักวิชาการ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชนครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่กำลังประสบอยู่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดขอความร่วมมือเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ใช้กลไกในพื้นที่ เช่น คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นต้น ดำเนินการ ดังนี้

๑. เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร สำรวจข้อมูลครัวเรือนทุกครัวเรือนตามแบบสำรวจข้อมูลที่ส่งมาด้วย และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ThaiQM ทาง www.thaiqm.com ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

๒. เทศบาลตำบล กรณีที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำรงตำแหน่ง สำรวจข้อมูลครัวเรือนและตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจจากระบบ ThaiQM เดิม (Re-X-ray) (ครัวเรือนที่เคยได้รับการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ว่าได้รับการแก้ไขปัญหาคบถ้วนหรือไม่กรณีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ให้วิเคราะห์สภาพปัญหาและเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลครัวเรือนตกหล่นหรือครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนแล้วรวบรวมผลการสำรวจจัดส่งให้อำเภอเพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ThaiQM ต่อไป

/๓. บูรณาการ...

๓. บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ โดยนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ และตรวจสอบ (Re-X-ray) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหารายครัวเรือนที่เหมาะสม และตรงตามสภาพปัญหา (ตัดเสื้อพอดีตัว) สถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน: นางสาวศิริกัญญา ตาษา โทร. ๐๙๑ ๐๙๖๘๙๙๙๙